

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกาะข่าวเกษตร
๒. เมืองกรุงเก่าเปิดอาคารสหกรณ์แห่งใหม่
๓. ชงแผนชาติให้กรม.แก้ประมง
๔. แปรรูปยางพารา
๕. ที่ดีอาร์ไอเตือนรัฐรับมือวิกฤติ ขาดแรงงานเกษตรหลังเปิด AEC
๖. ปาล์ม - ยางยังดิ่งจวบรอบ.ไร่น้ำยา ชีดเส้นรบ. ๗ วัน ฮี้มบุกทำเนียบ
๗. ภัยแล้งทำอ้อยไม่หวาน โรงงานเร่งปรับคุณภาพการผลิต
๘. ลุ้นปิดหีบอ้อยทะลุ ๑๐๖ ล้านตัน แต่น้ำตาลสวนทางปีนี้อยู่ลดต่ำ
๙. ส่งออกไก่สดใส่ไตรมาสแรกพุ่ง ๒๐%
๑๐. พาณิชย์ออกโรงอุ้มชาวนากุ้ง พืชคู่แข่งดัมพ์กตราคาตั้งเหว
๑๑. ลุยโปรโมตข้าวเป็นโปรดักต์แชมเปียน
๑๒. ข้าวยัดพื้นที่ฮองกงคืน ๓ เดือนนำโด่งเวียดนาม
๑๓. หลังกระทรวง : ข้าวไทย
๑๔. ภาพข่าว: ตรวจเรือประมง

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน
คมชัดลึก
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
มติชน
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์

เกาะ: ข้าวเกษตร

20 เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันอังคาร 2558... ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และโรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง ชุมชนบ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว และส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแก่ รร.ตชด. ในพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพ และเป็นแหล่งอาหารกลางวันแก่นักเรียน และเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 6 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอขลุงเป็นประธาน ... เปิดท้ายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่และคณะ พร้อมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และราษฎร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายเลข วันแวน ราษฎรบ้านป้อ หมู่ 2 ตำบลบ้านปึง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคอก ซึ่งราษฎรมีความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และการเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อดำเนินการแก้ไขกรณีการขาดแคลนน้ำ... “กิด มงไทย”

เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันอังคาร 2558... นายมนูชาธิป วรกาญจนานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์ จ.สงขลา เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรกรมแนวทางพัฒนาอาหารทั้งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2558 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม หอประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน... นายอนันต์ มหัจฉริยะพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย ได้ประเมินกิจกรรมในการเข้าไปแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์ในจังหวัดเลย นำแนวทางการส่งเสริมธรรมชาติบาลในสหกรณ์ ไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการปฏิบัติงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 63 แห่ง ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นมีสหกรณ์อยู่ในระดับการประเมินเกณฑ์ดีมาก จำนวน 28 แห่ง ดี 21 แห่ง พอใช้ 13 แห่ง และต้องปรับปรุง 3 แห่ง ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้กำหนดแผนในการผลักดันให้สหกรณ์มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกแห่งในเดือนกรกฎาคม

เมืองกรุงเก่าเปิดอาคารสหกรณ์แห่งใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหม่โดยมีนายเจริญ ศิริไชยา นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ. และข้าราชการหลายหน่วยงานให้การต้อนรับ สำหรับโครงการซื้อข้าวไทย 77 จังหวัด ที่สหกรณ์ร่วมกับ นสพ.เดลินิวส์ ให้ประชาชนตัดอุปสองส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์จาก นสพ.เดลินิวส์ ส่วนของหนักก็พานำมาซื้อสินค้าจากสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเริ่มมากขึ้นเป็นลำดับซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ไว้ และยังพบว่าสหกรณ์ที่ร่วมโครงการแล้วจากการตรวจสอบยอดจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ส่วนสหกรณ์ที่จะร่วมโครงการต่อไปทั่วประเทศอีกนับร้อยแห่ง ซึ่งคนเดินทางมาเปิดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งใหม่นี้แล้ว ก็มีโอกาสเดินทางไปตรวจดูความพร้อมของสหกรณ์พระนครศรีอยุธยาพร้อมให้เข้าร่วมโครงการนี้เลย

ส่วนนายเจริญ ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความพร้อมของสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ



นี้ว่ามีสหกรณ์อำเภอผักไห่ สหกรณ์พระนครศรีอยุธยา สหกรณ์อำเภอท่าเรือ สหกรณ์เพื่อการตลาด ร.ก.ส.ลูก้าพระนครศรีอยุธยา จำกัด และยังมีสหกรณ์อีกหลายแห่งที่จะเข้าร่วม อีกด้วย.

ขงแผนชาติให้กรมแก้ประมง

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 10-22 พ.ค.นี้ คณะทำงานของสหภาพยุโรป (อียู) จะมาประเทศไทยเพื่อติดตามความคืบหน้าและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุม(ไอชียู) ก่อนที่ผู้บริหารระดับสูงของอียูจะมาติดตามความคืบหน้าในวันที่ 20-22 พ.ค. สำหรับมาตรการที่ไทยใช้แก้ปัญหานี้ไปแล้วได้แก่ จัดทำ พ.ร.บ.การประมงฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อีก 2 เดือนข้างหน้า, การออกกฎหมายลูกและกฎกระทรวงอุดช่องว่างใน พ.ร.บ.ดังกล่าวเพิ่มเติม, คิดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) ในเรือประมงขนาด 60 ตันกรอส ขึ้นไป และการตั้งศูนย์แจ้งการเข้า-ออกของเรือประมงนำร่องใน 4 จังหวัดและจะดำเนินการให้ครบ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.นี้

ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า นายปิณฑศักดิ์ พิง္กุล ณ อยุรยา รบว.เกษตรฯ ชี้แจงว่าจะเสนอ “แผนชาติ” ซึ่งเป็นกรอบเป้าหมายในการต่อสู้กับการทำประมงผิดกฎหมายในประเทศไทยเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ในเร็ว ๆ นี้ โดยจะนำความเห็นของคณะทำงานอียูที่จะมาติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาในไทยในสัปดาห์หน้ารวมไว้ด้วยเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของไทยต่ออียูและนานาชาติในการแก้ปัญหาดังกล่าว ส่วนแผนปฏิบัติการที่จะต้องแสดงต่ออียูเพิ่มเติมนั้นจะครอบคลุมวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนชาติซึ่งรวมถึงการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ทำแล้ว.

B7 **ลดเสียง**

แปรรูปยางพารา



พิเชฐ คงคอโรจน์

ปัญหาหลักของสินค้าเกษตรไทยที่มักประสบคือ ราคาสินค้าที่ผันผวนและไม่แน่นอนตามปัจจัยภายนอก รวมถึงยางพาราที่มีปัญหา ราคาตกต่ำเช่นกัน ทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายปลูก

ราคายางพารา ให้ขยายสินค้าและแปรรูปสินค้าไปสู่เครื่องสำอาง และกลุ่มความงามต่างๆ

"พิเชฐ คงคอโรจน์" รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มุมมองต่อทางรอดวิกฤตยางพารา คือการแปรรูป ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ พบว่า เซรัมที่เป็นส่วนผสมของน้ำยางพารานั้นมีสารสกัด Hb สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้

อีกทั้งเกษตรกรไทยกลุ่มอื่นๆ หากปรับแนวคิดใหม่ มาร่วมมือกับกระทรวงวิทย์ฯ และหน่วยงานในสังกัดแปรรูปสินค้าเกษตรไทย เชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรได้หลายเท่า โดยตลาดเครื่องสำอางไทยในประเทศ มีมูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านบาท มีการเติบโตสูงในทุกปี

ที่คืออาร์ไอเตือนรัฐรับมือวิกฤติ ขาดแรงงานเกษตรหลังเปิดAEC

“ที่คืออาร์ไอ” เผย สถานการณ์ แรงงานภาคเกษตรของไทย อยู่ในขั้นวิกฤติ ชี้อายุมาก และมีจำนวนลดลง 1% ต่อปี เดือนพฤษภาคม แรงงานต่างด้าวทดแทนได้น้อยลง หลังเปิดเออีซี คาดอีก 6 ปีเข้าสู่ภาวะตั้งตัวหากไม่เร่งปรับโครงสร้างภาคเกษตรและสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาทำงานภาคเกษตร

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ กล่าวถึงผลกระทบของแรงงานภาคการเกษตรของไทยกับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยระบุว่า มีการพูดถึงผลกระทบจากการเปิด AEC ในสิ้นปี 2558 ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 8 เดือน กับภาคการเกษตรไม่มากนัก ประเด็นที่สำคัญคือภาคการเกษตรของไทย ไม่จำเป็นการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทำประมง หรือปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศเพียง 8.32% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ลดลงจาก 9.61% เมื่อ 10 ปีก่อน) เท่านั้นเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่ที่สำคัญไม่ได้ อยู่ที่มูลค่าเพิ่มแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้การเกษตรมีความสำคัญ เพราะภาคเกษตรเป็นแหล่งวัตถุดิบหรือเป็นต้นน้ำ สำหรับการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอันดับดาวเด่นของประเทศไทย เป็นแหล่งจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุดเกือบ 1.5 ล้านคน

แรงงานภาคเกษตรลดลง% ต่อปี

ความสำคัญของภาคการเกษตรของไทยอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นผู้ทำมาหากินอยู่บนพื้นดินมากกว่า 120 ล้านไร่ กระจายอยู่ทั่วประเทศคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 35% ของการจ้างงานของประเทศ ซึ่งถือว่าภาคเกษตรเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุด แต่สภาพของจำนวนแรงงานในภาคเกษตรปัจจุบันเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อนลดลงถึง 1.5 ล้านคนหรือ 1% ต่อปี ขณะที่คนทำงานในภาคนี้ มีรายได้



ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ต่ำที่สุด เนื่องจากผลผลิตไม่แน่นอน นำเสี่ยง่าย ราคาผลผลิตตกต่ำผ่านห่วงโซ่อุปทานยังขายผลผลิตผลขั้นต้นเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ได้แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเท่าที่ควร

การลดลงของคนทำงานภาคเกษตรและอายุมากขึ้น (43% อายุมากกว่า 50 ปี) และเป็นกลุ่มมีการศึกษาค่ำ (มีผู้จบประถมศึกษาหรือต่ำกว่ามากกว่า 74%) ทำกินบนผืนดินที่เสื่อมสภาพลงทุกปี มีการใช้เทคโนโลยีต่ำ ทำให้เกษตรกรตกอยู่ในวังวนของความยากจน คุณภาพชีวิตตกต่ำ เป็นภาคการผลิตที่คนทำงานแรงงานรุ่นใหม่ไม่สนใจ เป็นตลาดแรงงาน 3D คือ ทำงานยากลำบาก ค่าต่ำ และอันตราย ทำให้คนทำงานภาคเกษตรลดน้อยลงจำนวนมาก ต้องพึ่งพาแรงงานรับจ้างมากขึ้น ซึ่งก็ต้องเผชิญกับปัญหาลูกจ้างในภาคการเกษตรที่เป็นคนไทยลดลงมากกว่า 1 ล้านคน เหลือเพียง 1.5 ล้านคนเศษ ไม่เพียงพอละ มีค่าจ้างเฉลี่ยต่ำที่สุดประมาณ 5,000 บาท ต่อเดือน เทียบแรงงานนอกภาคเกษตร ซึ่งมีรายได้มากกว่าเดือนละ 11,000 บาท และต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สิน งานไม่แน่นอนและไม่มีความมั่นคงรองรับเป็นส่วนใหญ่ แรงงานใหม่ ๆ สนใจทำงานนอกภาคเกษตรมากกว่า

“ไทยจำเป็นต้องอาศัยแรงงานเกษตรมาจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นทุกปีจน

“ไทยจำเป็นต้องอาศัยแรงงานเกษตรมาจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นทุกปีจนปัจจุบัน

ปัจจุบัน ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวในระดับล่างเกือบ 3 ล้านคน ซึ่ง 95% เป็นแรงงานทักษะต่ำจากจำนวนแรงงานทั้งหมดที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ในปี 2558 เป็นแรงงานในภาคการเกษตรถึง 658,877 คนหรือ 22% ของแรงงานต่างด้าวทักษะต่ำทั้งหมดที่ไทยผ่อนผันให้ทำงานจากประเทศในอาเซียนคือ พม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งถ้าประเทศไทยยังไม่ปรับโครงสร้างภาคเกษตร โดยใช้เครื่องจักรกลมาทดแทนแรงงานมากขึ้น การพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในอนาคตในภาพรวมในปี 2564 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า อาจจะมีถึง 4 ล้านคน ทำให้แรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตรอาจจะมียอดถึง 8 แสนคน”

ชี้แรงงานพหุภาคกลับประเทศหลัง AEC

นายยงยุทธ กล่าวว่าการที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านขนาดนี้ เมื่ออาเซียนรวมตัวกันในทางเศรษฐกิจมีการเคลื่อนย้ายทุน การลงทุน แล้วเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี ก็จะทำให้ฐานการผลิตของประเทศเพื่อนบ้านที่มีคนงานจำนวนมากอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศพม่า ก็จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ตลาดแรงงานโดยเฉพาะค่าจ้างก็จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนงานจากประเทศเพื่อนบ้านทำงานภายในประเทศตนเองแทน

แทนเข้ามาทำงานในประเทศไทย

การลงทุนจากต่างประเทศที่หลังไหลเข้ามาในประเทศไทยเพื่อนบ้านของไทยมากขึ้น อัตราค่าจ้างของประเทศเหล่านั้นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอาจจะจูงใจให้คนงานที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเดินทางกลับประเทศมากขึ้น ๆ อีกทั้งคนงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทำงานมานานมากกว่า 10 ปี สะสมเงินออมเพียงพอเขาก็จะกลับไปสร้างอนาคตในประเทศของเขา เมื่อนั้นประเทศไทยก็จะถูกกระทบจากปัญหา "สมองไหล" ไม่มากนักน้อย ซึ่งเวลาจะเป็นเรื่องตัดสินใจ

แนะปรับโครงสร้างภาคเกษตร

นายยงยุทธ กล่าวว่า วิธีที่จะทำให้ภาคเกษตรไทยมีอนาคต เป็นแหล่งพึ่งพาทำมาหากินและอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้น จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างภาคเกษตรอย่างจริงจัง ซึ่งทำได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การนำโมเดล COMMERCIAL FARMING หรือเกษตรกรรมครบวงจรมาใช้ในบางพื้นที่ที่มีข้อมูลสนับสนุนชัดเจน มีการรวมตัวของเกษตรกรร่วมคิด ร่วมทำร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความชำนาญ เพื่อสร้างผลผลิตเกษตรต้นทางที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักการทำการเกษตรที่ดี ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ หรือการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเกษตรทางเลือกอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และลดการพึ่งพาแรงงาน การดูแลด้านสวัสดิการสังคม การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี การสร้าง "บูธเกษตรกร" หรือเกษตรกรุ่นใหม่ที่ เป็น SMART FARMER ให้มากขึ้น เพื่อมาทดแทนแรงงานในภาคเกษตรที่สูงอายุนอกจากนี้ ควรสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลช่วยผ่อนแรงสำหรับแรงงานเกษตรสูงอายุที่ยังคงทำงานอยู่เพื่อให้สามารถทำเกษตรต่อไปได้

"การใช้แรงงานต่างด้าวก็ควรจะใช้เท่าที่จำเป็นภายใต้กฎหมายและการดูแลที่ไม่ต่างจากแรงงานไทย มิฉะนั้นการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก อาจกลายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงที่ไทยต้องแก้ไข" นายยงยุทธ ระบุ

▶ ปาล์ม-ยางยังดึง จากรบ.ไร่น้ำยา ขีดเส้นรบ.7วัน ชิม!บุกทำเนียบ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นายชโยดม สุวรรณวัฒน์ แกนนำเกษตรกรสวนปาล์ม จ.กระบี่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่

▶▶▶ ต่อ : ปาล์ม -หน้า 7

ปาล์ม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ รับปากจะช่วยเกษตรกรสวนปาล์มที่โดนโรงงานรับซื้อกดราคาเพียงกิโลกรัมละ 2.80 บาท จนเกษตรกรสวนปาล์มต้องนำปาล์มมาเททิ้งหน้าศาลากลางจังหวัด และได้มีคำสั่งให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่รับซื้อปาล์มดิบกิโลละ 4 บาทนั้น จนถึง

ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับซื้อราคาดังกล่าว โดยโรงงานอ้างว่าเป็นเพียงราคาอ้างอิง และขณะนี้รัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์ช่วยเหลือที่ชัดเจนหรืองบประมาณลงไปช่วยเหลือเกษตรกรแต่อย่างใด

“จะให้เวลารัฐบาลอีก 7 วัน หากไม่ไปตั้งจุดรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง ในราคา 4-5 บาท จะร่วมตัวกันมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะขณะนี้ปริมาณปาล์มออกสู่ตลาดวันละกว่า 1 ล้านตัน ทางออกคือต้องรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก” นายชโยดม กล่าว

ด้านนายศักดิ์สฤษฎ์ ศรีประศาสตร์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนยางรายย่อย 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวถึงสถานการณ์ราคายางพารา ว่า ได้หารือกับแกนนำชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้เพื่อประเมินสถานการณ์ราคายางพาราในฤดูกาลเปิดกรี๊ดใหม่ เห็นตรงกันว่าถ้ารัฐบาลยังดำเนินการในโครงการมูลนิธิกันชนต่อไป คาดว่าราคายางพาราจะดิ่งลงถึง 3 กิโลกรัมต่อ 100 บาทแน่นอน เพราะจากการตรวจสอบโครงการดังกล่าว พบว่าเงินลงไปไม่ถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยส่วนใหญ่อยู่ในมือพ่อค้าเก็บบ้างหมด

นายศักดิ์สฤษฎ์กล่าวว่า ทางกลุ่มเกษตรกรจะยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเสนอให้ยกเลิกโครงการมูลนิธิกันชนทันที เพราะการชื้อนำราคาถึงมือเกษตรกรเพียงร้อยละ 10 ได้สร้างความเสียหายกว่า 10,000 ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นการซื้อเก็บเข้ามาในสต็อกของรัฐบาลที่ไม่มีกระบวนการออกนอกประเทศ ตามที่นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวอ้างว่า มีการทำสัญญาซื้อขายกับจีนและจะ

ส่งออกกว่าเดือนละ 20,000 ตัน

“ขณะนี้ยังไม่มีการรับซื้อจากเอกชนตามสัญญา ดังนั้น ควรมีการยกเลิกสัญญา โดยควรที่จะนำยางในสต็อกกว่า 4 แสนตัน ที่รัฐบาลซื้อไว้ ทั้งหมดทั้งยังเก็บและยางที่ซื้อในโครงการมูลนิธิกันชนไปใช้ในประเทศ ในโครงการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นนำไปใช้ในสวนผสม ในการสร้างถนน การทำสนามเด็กเล่น การทำสนามฟุตบอลที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาในตลาดโลกในขณะนี้” นายศักดิ์สฤษฎ์ กล่าว

นอกจากนี้ จะเสนอรัฐบาลให้ชดเชยราคาน้ำยางดิบให้กับเกษตรกรโดยตรง ดังนั้น กลุ่มสวนยางทั่วประเทศจะรวมตัวกันไปยื่นข้อเสนอกับรัฐบาลในสัปดาห์หน้าให้ทันการเปิดกรี๊ดยางในเดือนนี้ หากรัฐบาลยังไม่มีการแก้ไขราคายางอย่างเป็นทางการอาจเกิดปัญหามากกว่าปี’๕7 และขณะนี้ในแกนนำเกษตรกรไม่มีใครร่วมมือกับนายอำนาจแล้ว เพราะที่ผ่านมาทำขาดทุนเป็นหมื่นล้าน แต่เงินไม่ถึงมือเกษตรกรเลย ครั้งนี้โครงการแทรกแซงยางเสียหายมากที่สุด

“เท่าที่มีการคุยกันในกลุ่มเกษตรกรชัดเจนว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณอำนาจ ปะติเส แม้แต่คนที่เคยสนับสนุนเขายังไม่เห็นด้วยเพราะที่ผ่านมาเสียหายจริงๆ ทูมเงินไปกว่าหมื่นล้านไม่ถึงมือเกษตรกร ผมเข้าใจว่าตอนนี้ท่านนายกฯก็น่าจะรู้แล้วว่าไม่ได้ประโยชน์ เพราะทางทหารก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ น่าจะเห็นอะไรซึ่งควรจะบอกกับประชาชนว่า มันไปอยู่ในมือใครบ้าง ผมเชื่อว่าคงกุมคนคิดได้ไม่นานหรอก เพราะมันเสียหายจริงๆ” แกนนำชาวสวนยางกล่าว

ภัยแล้งทำอ้อยไม่หวาน โรงงานเร่งปรับคุณภาพการผลิต

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการบริหารของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 หลังโรงงานน้ำตาลเปิดรับอ้อยเข้าหีบไปแล้ว 148 วัน มีอ้อยเข้าหีบรวมประมาณ 105.54 ล้านตัน โดยในช่วงนี้ถือเป็นช่วงปลายฤดูกาลหีบ และคาดว่าทุกโรงงานจะปิดหีบในต้นเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามหากดูถึงประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลแล้ว กลับพบว่าผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ชิลด์) เฉลี่ยลดลงเหลือประมาณ 106.49 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เทียบกับปีก่อนที่ชิลด์อยู่ที่ 109.02 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

เนื่องจากอ้อยที่ส่งเข้าหีบของปีนี้ ในหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้คุณภาพอ้อยไม่ดีนัก ค่าความหวานเฉลี่ยที่ 12.23 ซี.ซี.เอส. ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 12.56 ซี.ซี.เอส. ถึงแม้ว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยปีนี้จะสูงขึ้นกว่า แต่ปริมาณผลผลิตน้ำตาลจะใกล้เคียงกับปีก่อนที่ผลิตได้ 11.33 ล้านตัน

ขณะเดียวกันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการหีบอ้อยให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ตั้งคณะทำงานด้านพัฒนาคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อยกระดับคุณภาพอ้อย

และประสิทธิภาพของโรงงาน

คณะกรรมการบริหารของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย จึงจัด Workshop เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในการผลิตของโรงงาน โดยเชิญ Dr.Rod Steindl ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Sugar Consulting International ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลในออสเตรเลีย ที่ถือเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพการผลิต ได้ชิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยสูงมาก หรือเฉลี่ย 130 กิโลกรัมต่อตันอ้อย มาให้ข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายโรงงานในการปรับปรุงคุณภาพอ้อยก่อนเข้าหีบและเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดของโรงงานซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมทั้งในด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกให้ดียิ่งขึ้น

“เราให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการหีบอ้อยมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มชิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยให้มากขึ้น ซึ่งต้องเพิ่มระดับความเข้มข้นด้านประสิทธิภาพการผลิตให้มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ลดการปนเปื้อนของผลผลิตก่อนเข้าหีบ การออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรหีบอ้อยให้ดีขึ้น เชื่อว่า การอบรมครั้งนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพน้ำตาลและส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในระยะยาวต่อไป” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

‘ล้นปิดหีบอ้อยทะเลล106ล้านตัน’ แต่น้ำตาลสวนทางปีนี้อิลด์ลดต่ำ

ASTVผู้จัดการรายวัน - นับถอยหลังใกล้ปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2557/2558 ไม่เกินกลางเดือน พ.ค.นี้ คาดปริมาณอ้อยสอทะเลล 106 ล้านตันทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่หลังตัวเลขล่าสุดแตะ 105.85 ล้านตัน แล้วฤดูผลิตหน้าคาดว่าจะล 110 ล้านตัน โรงงานครวญอ้อยดีแต่ยิลด์ต่ำปีนี้น้ำตาลลดทวบกว่า 2 กก.ต่อตันอ้อย นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่ อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่า ผลผลิตอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 2557/2558 ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 105.85 ล้านตัน อย่างไรก็ตามยังคงมีโรงงานที่ยังคงเปิดหีบอยู่ประมาณ 5-6 แห่งในภาคอีสาน คาดว่าจะปิดหีบได้ไม่เกินกลางเดือน พ.ค.นี้ ดังนั้น ภาพรวมปริมาณอ้อยหลังปิดหีบคาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับ 106-106.5 ล้านตัน ซึ่งจะเพิ่มปริมาณอ้อยเข้าหีบทำสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากที่ฤดูการผลิตปีที่ผ่านมาเคยทำไว้ที่ระดับ 103.66 ล้านตัน

“ปริมาณอ้อยถือว่าสูงแต่น้ำตาลที่ได้ไม่ได้ดีนัก ทำให้ภาพรวมปริมาณน้ำตาลทรายก็ได้ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนฤดูการผลิตปี 58/59 คาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยมีโอกาสสร้างสถิติใหม่ที่จะทะลุระดับ 110 ล้านตันเนื่องจากขณะนี้มีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมนำนาข้าวมาปลูกอ้อย ประกอบกับฝนมาตั้งแต่ต้นฤดูเพาะปลูกหากไม่แล้งไปกว่านี้ปริมาณอ้อยจะสูงมาก” นายธีระชัยกล่าว

นายสิริวิทย์ เลียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่

แม้ว่าปริมาณอ้อยจะสูงในปีนั้นแต่ หากดูถึงประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลแล้ว กลับพบว่าผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์)เฉลี่ยลดลงเหลือประมาณ 106.49 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เทียบกับปีก่อนที่ยิลด์อยู่ที่ 109.02 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

เนื่องจากอ้อยที่ส่งเข้าหีบของปีนี้เป็นหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้คุณภาพอ้อยไม่ดีนัก ค่าความหวานเฉลี่ยที่ 12.23 ซี.ซี.เอส. ต่ำกว่าปีที่แล้วที่มีความหวานอ้อยอยู่ที่ 12.56 ซี.ซี.เอส. และถึงแม้ว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยในปีนี้จะสูงขึ้นกว่า แต่ปริมาณผลผลิตน้ำตาลจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ผลิตได้ 11.33 ล้านตัน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอญ.) ได้ตั้งคณะทำงานด้านพัฒนาคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อยกระดับคุณภาพอ้อย และประสิทธิภาพของโรงงาน ซึ่งถือเป็นวาระที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันผลักดัน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายจึงมีการจัด Workshop เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในการผลิตของโรงงาน โดยเชิญ Dr.Rod Steindl ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Sugar Consulting International ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพการผลิต ได้ยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยสูงมาก หรือเฉลี่ยประมาณ 130. ล้านตันมาให้ข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายโรงงานในการปรับปรุงคุณภาพอ้อยก่อนเข้าหีบ และเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดของโรงงานซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวม ■

ส่งออกไก่สดไลโตรมาสแรกพุ่ง 20%

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และแปรรูป ในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ว่า ขยายตัวได้ดี มีปริมาณราว 140,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20% มีมูลค่า 567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.3% โดยตลาดหลักอยู่ที่ ญี่ปุ่น อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ลาว และสิงคโปร์ ส่วนตลาดที่มีการส่งออกไก่สดและแปรรูปเติบโตสูงได้แก่ แอฟริกาใต้ เพิ่มขึ้น 180% มาเลเซีย เพิ่มขึ้น 170% และกัมพูชา เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากผู้ซื้อมีความมั่นใจในศักยภาพการผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ ซึ่งไทยมีกระบวนการผลิตสินค้าไก่ไทยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีแรงงานมีฝีมือที่มีความชำนาญ ความประณีตในการตัดแต่งเนื้อไก่ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สำหรับเป้าหมายการส่งออกไก่ในปีนี้อยู่ที่ 6.2 แสนตัน เพิ่มขึ้น 5% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 83,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นไก่แปรรูป 4.3 แสนตัน และไก่สด 1.9 แสนตัน จากผลดีของการเปิดตลาดไก่สดของญี่ปุ่น และปัญหาสินค้าไก่ของประเทศเพื่อนบ้านทำให้มีการนำเข้าไก่จากไทยมากขึ้น

พาณิชย์ออกโรงอุ้มชาวนากุ้ง พิชิตคู่แข่งต้มยำกุ้งราคาดีงเหว

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกรมประมง ทำโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี ๕๘ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) พิจารณานอมนุ้ติ เพราะขณะนี้ผู้เลี้ยงกุ้งเดือดร้อนอย่างหนักจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะการเกิดโรคระบาดกุ้งตายด่วน (อีเอ็มเอส) ตั้งแต่ปลายปี ๕๔ ส่งผลต่อเนื่องมาถึงปี ๕๗ ทำให้ผลผลิตลดลงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ ตัน จากปี ๕๔ ผลิตได้ถึง ๕๐๐,๐๐๐ ตัน

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาโรครีเอ็มเอสยังไม่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น และราคาคตกต่ำลง ประกอบกับประเทศคู่แข่งอย่างอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่า ไม่มีปัญหาโรครีเอ็มเอส อีกทั้งสามารถผลิตกุ้งได้มาก มีต้นทุนผลิตต่ำ จึงตีพิมพ์ราคาขายกุ้งออกมา จนส่งผลกระทบต่อราคากุ้งไทยจากปกติขนาด ๑๐๐ ตัวต่อกิโลกรัม อยู่ที่ ๑๕๐-๑๘๐ บาท ลดเหลือเพียง ๙๐-๑๐๐ บาท

“ปีนี้มีผลผลิตกุ้ง ๓๐๐,๐๐๐ ตัน หลังโรครีเอ็มเอสเริ่มคลี่คลาย ขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศชะลอตัวทำให้ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด ๕๐ ตัว/กก. ที่ตลาดทะเลไทย ลดลง ๓๕% จากช่วงเดียวกันของปี ๕๗”

นางดวงกมลกล่าวอีกว่า กระทรวงพาณิชย์และกรมประมงไม่ได้นิ่งนอนใจผลจากราคากุ้งที่ลดลง โดยจะร่วมกันประชุมหาหรือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาย่างต่อเนื่องให้ครบวงจรและจะเสนอ คชก.พิจารณามาตรการช่วยเหลือ.

ลุยโปรโมต “ข้าว” เป็นโปรดักต์แชมเปียน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำแผนโปรโมตสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าภายในโครงการโปรดักต์แชมเปียน โดยจะจัดทำแคมเปญโปรโมตผ่านสื่อต่างประเทศที่ได้รับความนิยม ทั้งโทรทัศน์ นิตยสาร ป้ายบิลบอร์ด เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และเป็นการย้ำเตือนและกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ที่ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และเกิดการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งออก เพราะแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่คนยังต้องบริโภค

‘ข้าว’ยึดพื้นที่ฮ่องกงคืน 3เดือนนำโด่งเวียดนาม

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ ฮ่องกง ว่า ฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีปริมาณทั้งสิ้น 80,400 ตัน เพิ่มขึ้น 0.75% โดยนำเข้าจากไทยจำนวน 49,900 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 33,500 ตัน หรือ 48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ไทยมีสัดส่วนการส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสแรกถึง 62.2% นำหน้าเวียดนามที่นำเข้าเพียง 21,700 ตัน หรือ 27% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ 40% เนื่องจาก การที่ราคาข้าวหอมมะลิไทยลดลง และผู้นำเข้ามั่นใจในคุณภาพของข้าวไทย

นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ได้จัดทำแผนโปรโมตสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวผ่านสื่อต่างประเทศที่ได้รับความนิยม ทั้งโทรทัศน์ นิตยสาร ป้ายบิลบอร์ด เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และเป็นการย้ำเตือน และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ที่ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และเกิดการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งออก

หลังกระถอง |
■ สีดา

ข้าวไทย B6

ไปข้าวมายาวนาน ในที่สุดพาณิชย์ก็โอเคเดี่ยวจรด
“ชิบดินัน” นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ค้าระหว่างประเทศ บอกว่า กำลังจัดทำแผนที่จะโปรโมทสินค้า
ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้เป็นโปรดักต์ แชมเปียน ของ
ไทยแลนด์ให้ได้

แผนหลักจะทำแคมเปญโปรโมทผ่านสื่อต่างประเทศ
ที่ได้รับความนิยม ทั้งโทรทัศน์ นิตยสาร บิลบอร์ด เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ ตอกย้ำให้เกิดการรับรู้ข้าวไทยสุดยอดเยี่ยม
ข้าวไทยยังไปทำสินค้าอื่นๆ ได้ เช่น น้ำมันรำข้าว เส้น
หมี่ทำจากข้าว ขนมขบเคี้ยว

ชิบดินันจะนำร่องโปรโมทข้าวไทยในงานแสดงสินค้า
อาหาร ที่นิวยอร์ก มิลาน แฟรงก์เฟิร์ต กวางโจว คุณหมิง ให้
รู้ชะบังว่า ข้าวไทยนะดีที่ 1



ภาพ : สุวิทย์ เ็นกำเนิด

ตรวจเรือประมง

A3

พล.ต.ท.ประวุฒิ ติวารศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. พร้อมด้วย กองบังคับการตำรวจน้ำ (รน.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (ปปคม.) และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรมการจัดหางาน สมาคมประมง ร่วมกันตรวจเรือประมงผิดกฎหมายและการลักลอบค้ามนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาประมงให้ได้ตามมาตรฐานที่ IUU Fishing กำหนด ที่บริเวณปากอ่าวแม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร